



## วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปี B

(วันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2015)

**พี่น้องที่รัก** บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกำลังวางแผนก่อสร้างศูนย์การค้าใหม่ในย่านชานเมือง วิศวกรและสถาปนิกห้าคนได้รับมอบหมายให้ศึกษาพิมพ์เขียวอย่างละเอียดและกำหนดขั้นตอนของการก่อสร้าง ขณะที่พวกเขากำลังปรึกษาหารือกัน วิศวกรคนหนึ่งได้เสนอสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นแนวทางใหม่ แต่คนอื่นมองดูเขาด้วยความประหลาดใจ ประธานในที่ประชุมจึงบอกเขาว่าความคิดของเขาไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เคยถูกนำเสนอมาให้พิจารณาแล้วครั้งหนึ่งและได้ถูกปฏิเสธไป ทำไมจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น? เป็นไปได้ว่าวิศวกรหนุ่มคนนั้นไม่ได้ฟังเมื่อความคิดดังกล่าวได้ถูกนำเสนอมาให้พิจารณาครั้งแรก เขาเลยไม่ได้ยินและพลาดประเด็นนี้ไป ผลที่ตามมาคือ เขาไม่ได้รับการเลื่อนขั้นและเงินเดือนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น นี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องจ่ายสำหรับการไม่ฟังคนอื่น มีผู้คนมากมายบนโลกนี้ที่ขาดศักยภาพในการฟัง ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดหลักสูตรอบรมเรื่องการฟังเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาในเรื่องนี้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

ในพระวรสารวันนี้นักบุญมาระโกเล่าให้เราฟังว่าพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายที่มีปัญหาเรื่องการฟังเพราะเขาเป็น **“คนใบหูหนวก”** (มก 7:32) โดยปรกติแล้วคนหูหนวกมักจะเป็นใบ้ด้วย เนื่องจากเขาไม่สามารถฟังเสียงได้ เขาจึงไม่สามารถเรียนรู้ที่จะพูดได้เหมือนคนอื่น แน่นนอน เขาเป็นเพียงหนึ่งในหลายล้านคนของคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายประเภทนี้ในโลกของเรา แต่เราต้องไม่ลืมว่ายังมีผู้คนอีกมากมายหลายล้านคนที่หูดี แต่ไม่ได้ยินเพราะพวกเขาไม่ได้ฟัง ผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าคนที่ปิดตนเอง คิดว่าตนเองดีและเก่งกว่าทุกคน และไม่ยอมฟังเสียงของคนอื่น คือคนที่หูหนวกอย่างแท้จริง การฟังเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ในทุกแวดวงของชีวิตมนุษย์ คนที่มีทักษะในการฟังที่ดีจะได้เปรียบคนอื่นและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตสูง เพราะการฟังเป็นประตูสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ชีวิตครอบครัวจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น ถ้าสมาชิกในครอบครัวทุกคนเรียนรู้ที่จะฟังซึ่งกันและกัน การฟังในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้คนอื่นพูดเท่านั้น แต่หมายถึงการพยายามฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างตั้งใจด้วย การสื่อสารที่ดีไม่ใช่เป็นแบบทางเดียว แต่เป็นการพูดและการฟัง การพูดและการฟังอย่างตั้งใจช่วยให้สามีภรรยาแบ่งปันไม่เพียงแค่ว่าความคิดและเรื่องราวต่างๆ เท่านั้น แต่ความรู้สึกเล็กๆ ของพวกเขาด้วย ดังนั้น จงพยายามฟังสิ่งที่คนรอบข้างเราพูดและรู้สึกด้วยความตั้งใจ

แน่นนอน ลูกๆ ทั้งหลายจำเป็นต้องฟังเสียงของบิดามารดาของตนพวกเขาทำน้ำร้อนและผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเรา รวมทั้งมีประสบการณ์ชีวิตมากมายกว่าเราหลายเท่า ในทำนองเดียวกันบิดามารดาต้องรู้จักฟังเสียงของลูกๆ ของตนด้วยเช่นกัน ปล่อยให้พวกเขาได้พูดและได้แสดงความคิดเห็นของพวกเขา ซึ่งบางครั้งอาจแตกต่างจากสมัยเมื่อเรายังเป็นเด็กโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ดังนั้น ผู้ที่เป็นบิดามารดาต้องใจกว้าง เปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอและให้เวลากับลูกๆ ของตนเพื่อฟังสิ่งที่พวกเขาคิดและรู้สึก

การฟังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนทุกคนด้วย จริงอยู่ เนื้อหาสาระของบางวิชาเป็นเรื่องซับซ้อน เข้าใจยาก และเรียกร้องศักยภาพทางสติปัญญาสูง แต่หลายครั้งการไม่เข้าใจบทเรียนมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนไม่ตั้งใจฟังคำอธิบายของครูผู้สอนด้วยเช่นกัน นักเรียนบางคนเข้าห้องเรียนที่ไร้อัลท์ทุกที ถ้าไม่อัลท์ก็คุยกัน บางคนก็ใจเหม่อลอยอยู่บ่อยๆ ขาดสมาธิในการฟัง ผลที่ตามมาคือไม่สามารถติดตามสิ่งที่ครูสอนได้ ในทางกลับกัน ครูทั้งหลายจำเป็นต้องฟังเสียงของลูกศิษย์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาตอบหรือถามในประเด็นที่พวกเขาไม่เข้าใจ ไม่ใช่เช่นนั้นจะเข้าข่ายถามอย่างตอบอย่าง ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ลูกศิษย์เบื่อและไม่สนใจเรียนได้

การฟังด้วยความตั้งใจเป็นสิ่งจำเป็นมากเมื่อเรามาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าในอาสนวิหารแห่งนี้ ลองคิดดู ถ้าเราไม่ตั้งใจฟัง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับเราในวันนี้? พระคำรัสของพระองค์หมายความว่าอะไร? อะไรคือประเด็นสำคัญของบทเทศน์ในวันนี้? ในแง่หนึ่งการฟังเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อผู้ที่กำลังพูดด้วย ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับอยู่ที่นี้และตรัสกับเรา แต่เราไม่ฟังเสียงของพระองค์และนั่งคุยกัน พระองค์จะทรงรู้สึกอย่างไร เช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์และผู้แทนของพระองค์ ถ้าเราไม่ฟังเสียงของพระองค์อย่างตั้งใจ ก็เท่ากับว่าเราไม่ให้เกียรติพระองค์ ดังนั้น ทุกครั้งที่เรามาร่วมพิธีมิสซา อย่ากลับบ้านไปแบบมือเปล่า แต่นำเอาพระวาจาของพระเจ้าใส่ในใจของเรากลับไปด้วย แน่نون เราจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจฟังเสียงของพระองค์นั่นเอง

การฟังเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเราอธิษฐานภาวนาด้วยเช่นกัน ถ้าการอธิษฐานภาวนาเป็นการพูดคุยและติดต่อกับพระเจ้า เราคงไม่พูดคนเดียว แต่เราต้องใช้เวลาพระเจ้าเพื่อพระองค์จะตรัสกับเราด้วย พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราต้องฟังเสียงพระองค์ จำไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าเรา ทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา และทรงรู้ทุกสิ่งก่อนที่เราจะทูลวอนขอพระองค์เสียอีก ดังนั้น หาเวลาเงียบๆ อยู่กับพระองค์และปล่อยให้พระองค์ตรัสกับเราในใจ เมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ สิ่งที่เราต้องทำคือ พยายามฟังเสียงของพระองค์

นอกจากการฟังเสียงพระเจ้าแล้ว เราต้องพยายามฟังเสียงประชากรของพระองค์ที่กำลังเป็นทุกข์เดือดร้อนและรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างด้วย สำหรับหลายคน ยาที่ดีที่สุด หรือของขวัญที่มีค่ามากที่สุด คือการที่มีใครสักคนฟังพวกเขาระบายความในใจ ซึ่งอาจเป็นความอัดอั้นตันใจ ความทุกข์ทรมาน หรือความยินดีก็ได้ พี่น้องที่รัก ในมิสซาววันนี้ให้เราวอนขอพระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงทำให้คนหูหนวกได้ยินอีกครั้งหนึ่ง ช่วยเราให้เรียนรู้จักฟังเสียงของพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรามากที่สุด

**ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**